

Đường Thái Bình - Hà Nam Dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng cuối năm 2017

Sau hơn 4 năm tích cực triển khai thi công, đến nay, tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng cuối năm 2017. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ mở rộng đầu mối giao thông với quốc lộ 10 và quốc lộ 39, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi có dịp quay trở lại công trình tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đưa chúng tôi đi thị sát trên toàn tuyến, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Ban điều hành dự án đường Thái Hà cho biết: Mặc dù trong quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Những ngày qua, liên danh nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị, dồn sức thi công những hạng mục cuối cùng của dự án như trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông và thiết bị chiếu sáng tại các nút giao bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện nay, liên danh nhà thầu và các đơn vị thi công đang tổ chức dọn vệ sinh môi trường



Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những công trình quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

trên toàn tuyến, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ để bàn giao tuyến đường cho UBND tỉnh quản lý. Để công trình sớm đi vào sử dụng, thời gian

qua, đội ngũ kỹ sư, công nhân liên danh nhà thầu đã không quản mưa nắng, làm việc hăng say, đầy nhanh tiến độ. Bên cạnh

đây nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu cũng đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực và khắc phục khó khăn, tập trung thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong quá

trình thực hiện dự án... Nhờ lại những ngày đầu khi mới bắt tay thực hiện dự án, ông Hùng chia sẻ: Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Bình, đi qua nhiều địa phương, diện tích mặt bằng phải giải phóng lớn. Chỉ tính riêng đoạn qua địa phận huyện Hưng Hà dài gần 20km thuộc địa phận 10 xã, thị trấn với tổng diện tích đất bị thu hồi là 120ha. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chế độ, chính sách bồi thường công khai, minh bạch nên ngay sau khi dự án được triển khai, hầu hết các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tích cực, tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chúng tôi luôn nhận được

sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp và người dân nơi thực hiện dự án. Mọi vướng mắc của liên danh nhà thầu luôn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện lắng nghe, giải quyết kịp thời...

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có điểm đầu là cầu Thái Hà vượt sông Hồng thuộc địa phận xã Tiến Đức (Hưng Hà), điểm cuối của tuyến được nối với quốc lộ 10 tại km66+815 thuộc địa phận xã An Vinh (Quỳnh Phụ). Tuyến đường có tổng chiều dài 26,7km, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, thiết kế 2 chiều xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Tuyến đường có thiết kế nền đường chính rộng 22m, gồm 4 làn xe, mỗi chiều có 1 làn xe cơ giới, 1 làn xe thô sơ và có dải phân cách giữa rộng 1,5m; hệ thống đường gom 2 bên, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), do liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & thương mại Phương Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nam Bắc đầu tư xây dựng. Tuyến đường khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của người dân.

PHẠM HƯNG

TÂY NINH 1.067/1.716 hộ dân sử dụng nước sạch

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay, Tây Ninh (Tiền Hải) đã có 1.067/1.716 hộ dân sử dụng nước sạch. Để đạt tỷ lệ 100% hộ dân sử dụng nước sạch, xã tiếp tục phối hợp đơn vị cấp nước trên địa bàn tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch; khuyến cáo các bệnh liên quan do thiếu nước hoặc dùng nước không sạch; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã về nước sạch, khuyến khích nhân dân sử dụng nước sạch nhằm bảo đảm sức khỏe. Từ đó, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn và góp phần thiết thực giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

MANH THẮNG

Duy trì tổng đàn lợn khoảng 1 triệu con

Theo báo cáo thống kê từ cơ sở, đến nay, ước tính tổng đàn lợn toàn tỉnh có khoảng 970 nghìn con, trong đó đàn lợn nái có gần 189 nghìn con, tăng khoảng 9 nghìn con so với thời điểm thống kê 1/7/2017. Phân theo quy mô chăn nuôi thì đàn lợn nái trong nông hộ nhỏ, gia trại chiếm chủ yếu với khoảng 168 nghìn con (88,8%), còn trên 21 nghìn con nái có trong các trang trại (12,2%). Sản lượng lợn hơi sản xuất 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt trên 113,5 nghìn tấn, bằng 58,35% sản lượng thị lợn hơi sản xuất năm 2016. Những tháng cuối năm, ngành chăn nuôi tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng tập trung cho công tác chăn nuôi lợn, duy trì tổng đàn khoảng 1 triệu con. Dẫn đầu định sản xuất chăn nuôi, đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là tổ chức lại sản xuất chăn nuôi gắn kết với thị trường, trong đó xác định thị trường nội địa là chủ đạo; các hộ chăn nuôi liên kết, hợp tác với nhau theo phương thức hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi.

Tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả thấp

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, diễn biến thời tiết, khí hậu những tháng cuối năm vẫn còn rất phức tạp và khô nóng, nhiệt độ dao động trong ngày lớn, độ ẩm môi trường tăng cao (mưa nhiều hơn những năm gần đây)... làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, nhất là những bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, do thời gian qua việc giá bán sản phẩm chăn nuôi xuống thấp và không tiêu thụ được sản phẩm đến tuổi xuất chuồng đã gây tư tưởng hoang mang, chán nản của một bộ phận hộ chăn nuôi nên dẫn đến hiện tượng lơ là trong công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kết quả tiêm phòng bổ sung hàng tháng (từ tháng 6 - 9/2017) đạt rất thấp, có tháng cả tỉnh mới tiêm bổ sung tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được 6.900 liều vắc-xin bệnh "đỏ" cho đàn lợn, gồm: 3.650 liều dịch tả lợn, 600 liều tụ cầu lợn, 2.730 liều phụ thương hàn lợn... Ngoài ra, kết quả đạt thấp còn do việc cung ứng vắc-xin tiêm phòng bị chậm so với thời vụ và không chủ động được nguồn vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng do thị trường trên cả nước đều rất khan hiếm loại vắc-xin này.

PHAN ANH



Các địa phương trong huyện Tiền Hải tích cực tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: HỒNG HẠNH

THÁI THUY Đẩy nhanh bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn

Xác định việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn (LDHANT) cho ngành điện quản lý là chủ trương lớn của Chính phủ

và của tỉnh nhằm bảo đảm an toàn, tính ổn định trong việc vận hành lưới điện, huyện Thái Thụy đã và đang chủ động triển khai

thực hiện bàn giao lưới điện bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Theo quyết định của UBND tỉnh, toàn huyện

Thái Thụy có 10 HTX dịch vụ điện năng phải thực hiện bàn giao và hoàn trả vốn đầu tư LDHANT trong đợt 5 năm 2017 gồm HTX dịch vụ điện năng các xã Thái Thịnh, Thái Thọ, Thái Đồ, Thụy Phong, Thụy Sơn, Thụy Văn, Thụy Quỳnh, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Trường. Ông Đỗ Phúc Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết:

Thực hiện Công văn số 146 ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện việc bàn giao LDHANT cho ngành điện theo đúng quy định. Theo đó, Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã (có HTX dịch vụ điện năng phải bàn giao đợt 5 năm 2017) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bàn giao LDHANT cho ngành điện quản lý theo quy định. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc bàn giao LDHANT theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch bàn giao LDHANT huyện năm 2017, yêu cầu các xã tổ chức thực hiện bàn giao theo trình tự các bước như tổ chức họp đảng ủy xã,

hợp HĐND xã, đại hội xã viên HTX dịch vụ điện năng ra nghị quyết bàn giao lưới điện, lập tờ trình gửi UBND huyện về việc bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, tổ chức kiểm kê tài sản, tính toán giá trị còn lại của tài sản lưới điện...

HTX Dịch vụ điện năng xã Thụy Hải thành lập năm 2008, đang quản lý, bán điện cho gần 1.600 hộ dân trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, UBND xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, HTX dịch vụ điện năng chấp hành kế hoạch bàn giao lưới điện theo quy định. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tân, Chủ nhiệm HTX dịch vụ điện năng xã: Công tác bàn giao lưới điện cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc lập hồ sơ, tổ chức kiểm kê tài sản, đặc biệt là những hồ sơ công trình địa phương đầu tư sau dự án REII. Bên cạnh đó, sau khi bàn giao lưới điện đồng nghĩa với việc một số cán bộ HTX sẽ không có việc làm. Vì vậy, chúng tôi đề nghị ngành điện tạo điều kiện để những cán bộ này có việc làm, ổn định cuộc sống sau khi bàn giao lưới điện.

Để công tác bàn giao LDHANT thực hiện theo đúng quy định, UBND

huyện Thái Thụy đã ban hành công văn hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ, tổ chức kiểm kê tài sản. Theo đó, các HTX dịch vụ điện năng phải bàn giao hồ sơ các công trình lưới điện đang quản lý gồm: hồ sơ công trình theo dự án REII, hồ sơ công trình địa phương đầu tư sau dự án REII, trong đó có bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình, quyết toán công trình. Thực tế, việc đầu tư các công trình lưới điện cũng như nâng cấp, tu sửa hệ thống lưới điện hàng năm được các HTX dịch vụ điện năng chủ động thực hiện nên rất khó để bảo đảm đầy đủ các hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ, tổ chức kiểm kê tài sản của UBND huyện. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác kiểm kê tài sản lưới điện, các ngành chức năng của huyện đã tích cực phối hợp với ngành điện và các địa phương tổ chức đánh giá thực tế giá trị còn lại của tài sản và trả còn lại giá trị hiện tại. Đến ngày 5/10 đã có 4/10 xã hoàn thành việc kiểm kê tài sản lưới điện và tổ chức bàn giao cho ngành điện quản lý. Các xã còn lại phần đầu hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/10/2017 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

TRẦN TUẤN



Hệ thống lưới điện nông thôn do ngành điện quản lý tại Thái Thụy.

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Về xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) hôm nay, mọi người dễ dàng bắt gặp những tuyến đường tự quản của phụ nữ; hai ven đường trồng cây xanh, hoa cảnh đẹp làm say lòng người. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thực hiện nhằm hướng đến xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Năm 2016, Quốc Tuấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn được chỉnh trang, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân. Để bảo vệ những con đường luôn phong quang, sạch đẹp, cứ vào ngày 24 hàng tháng, chị em ở các thôn lại tập trung quét dọn, nhổ cỏ, thu gom và xử lý rác.

Thấy đường làng, ngõ xóm sạch nhưng chưa đẹp, các chi hội phụ nữ đứng ra đảm nhận xây dựng tuyến đường tự quản, trồng hoa, cây xanh ven đường. Đến nay, toàn xã có hơn chục tuyến đường với tổng chiều dài gần 3km đã được xanh hóa. Chị Nguyễn Thị Sen, thôn Đắc Chúng Nam chia sẻ: Việc chị em trồng hoa, cây xanh ven đường đã hạn chế được cỏ dại mọc um tùm, đỡ tốn công làm vệ sinh và tạo được cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Chi

Vũ Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đắc Chúng Nam cho biết: Để trồng được hàng cây xanh và hoa ven đường, chị em trong thôn đã đi lấy đất ải, đất sa về lót xuống hố trước khi trồng nên cây nào cũng phát triển nhanh. Việc trồng hoa, cây xanh và xây dựng tuyến đường tự quản đã tạo không khí thi đua trong hội viên và thêm một nội dung trong sinh hoạt hội. Đặc biệt, việc làm này đã giáo dục cho chị em ý thức bảo

vệ môi trường, tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong thôn không xả rác bừa bãi, tránh phát sinh bãi rác tự phát trên địa bàn.

Hội LHPN xã Quốc Tuấn có hơn 1.100 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong công tác bảo vệ môi trường, chị Mai Thị Thủy, Chủ tịch Hội khẳng định: Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc xử lý rác thải nông thôn. Do được Hội tuyên truyền, vận động và hướng dẫn

việc phân loại rác sinh hoạt tại gia đình, tất cả chị em bây giờ đã biết lọc những chất thải rắn, chất thải vô cơ cho vào thùng, bao rác để tổ thu gom rác của thôn vận chuyển đi xử lý tại lò



Tuyến đường tự quản của phụ nữ thôn Đắc Chúng Nam, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).

đốt rác của xã. Còn những rác hữu cơ, chị em đào hố trồng vườn tự chôn lấp xử lý làm phân bón để trồng cây. Còn đối với các chị em trong tổ thu gom rác cũng rất phấn khởi vì các hộ dân biết phân loại rác gia đình nên đã hạn chế lượng rác thải, đỡ tốn công thu gom, giảm được công phí rác trước khi đưa vào lò đốt và xử lý được nhanh chóng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nếu như những năm trước đây, sau mỗi mùa vụ và đợt phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, khắp các cánh đồng ở xã Quốc Tuấn tình trạng chái, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ vùng, bờ thửa và kênh mương thủy lợi nhưng nay đã khác. Chị em vận động nhau không vứt chái, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ra đồng, thay vào đó mọi

trạng thùm rác gia đình bốc mùi hôi thối và tiết kiệm được chi phí phân bón để trồng cây. Còn đối với các chị em trong tổ thu gom rác cũng rất phấn khởi vì các hộ dân biết phân loại rác gia đình nên đã hạn chế lượng rác thải, đỡ tốn công thu gom, giảm được công phí rác trước khi đưa vào lò đốt và xử lý được nhanh chóng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nếu như những năm trước đây, sau mỗi mùa vụ và đợt phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, khắp các cánh đồng ở xã Quốc Tuấn tình trạng chái, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ vùng, bờ thửa và kênh mương thủy lợi nhưng nay đã khác. Chị em vận động nhau không vứt chái, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ra đồng, thay vào đó mọi

người thu gom vào túi nilon để tập kết xử lý. Hội LHPN xã cũng đề nghị UBND xã, HTX SXKD DVNN xã đầu tư xây dựng bể chứa rác tại các cánh đồng tạo điều kiện cho nông dân có nơi bỏ chái, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật tránh gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn gây ra, Hội LHPN xã Quốc Tuấn cũng vào cuộc tuyên truyền và hướng dẫn chị em ứng dụng công nghệ sinh học vào quá trình chăn nuôi; xây dựng bể biogas xử lý phân và nước thải của gia súc, gia cầm; vận động các hộ làm nghề thực hiện các biện pháp giảm và xử lý chất thải, khí thải trước khi xả ra môi trường.

KHẮC ĐUẤN